

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

sợi công nghệ cao tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ của Công ty TNHH Dragontextile 2; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khu nhà ở thương mại Lê Hồng Phong - Eden Garden, thành phố Thái Bình; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư An Phú, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư.

Phát biểu thảo luận, các đại biểu đánh giá các dự án trên đều là những dự án quan trọng, nếu được triển khai sẽ tạo thêm việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách cho nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, giải quyết nhu cầu về nhà ở, góp phần chỉnh trang đô thị cho thành phố Thái Bình. Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến về ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, suất đầu tư, vị trí đầu tư và năng lực tài chính của nhà đầu tư..., mong muốn các dự án trên sớm được chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện.

Tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dự án nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam là dự án đầu tiên đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình với suất đầu tư lớn, sản xuất sản phẩm mang giá trị công nghệ cao, xuất đi thị trường nhiều nước trên thế giới. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn song chủ đầu

tư là Công ty TNHH Lotes Việt Nam đã rất tích cực nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái Bình. Với tổng vốn đầu tư lớn, tiến độ giai đoạn đầu tư rõ ràng, nếu Thái Bình tạo điều kiện thuận lợi, nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết thì chỉ trong thời gian rất ngắn nữa dự án sẽ đi vào hoạt động, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tiếp nhận dự án nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam tại khu công nghiệp Liên Hà Thái của Công ty TNHH Lotes Việt Nam. Trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý, sớm cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư này cũng như các nhà đầu tư tiếp theo. Đối với các vấn đề về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, bảo đảm đúng các quy định. Đây là dự án đầu tiên, cũng là bước khởi đầu và là tiền đề quan trọng để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực khác vào Khu kinh tế Thái Bình nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện và môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh. Huyện Thái Thụy và huyện Tiền Hải tiếp tục làm đi thị trường nhiều nước trên thế giới. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn song chủ đầu

lớp nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình.

Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư mở rộng dự án nhà máy may xuất khẩu Dragontextile tại xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải của Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long và dự án đầu tư sản xuất sợi công nghệ cao tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ của Công ty TNHH Dragontextile 2. Đây là những dự án quan trọng, sẽ tạo thêm việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở những khu vực có dự án đầu tư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ra soát lại quỹ đất hai bên đường Thái Hà để sớm có đề xuất quy hoạch để chuyển đổi quỹ đất ở một số vị trí sang loại hình khác mang lại giá trị cao hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư An Phú, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tiến hành các thủ tục tiếp theo, tuyển chọn nhà đầu tư triển khai đúng cam kết về quy mô, hình thức và tiến độ đầu tư để dự án sớm được triển khai và đưa vào sử dụng.

Đối với dự án khu nhà ở thương mại Lê Hồng Phong - Eden Garden là dự án quan trọng, được đầu tư tại vị trí đặc địa, khi hoàn thành sẽ giải quyết nhu cầu về nhà ở, góp phần chỉnh trang đô thị và tạo điểm

nhấn mới cho thành phố Thái Bình. Vì vậy, việc xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án này là cần thiết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương và giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thiện thủ tục và phương án đầu tư, đồng thời tiến hành giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật. Các ngành chức năng của thành phố phối hợp tích cực trong quá trình triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

Sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Theo đó, sẽ điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình; tiếp nhận Trường Mầm non Hoa Hồng về Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình; thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Quách Đình Bảo trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay, nhất là nhu cầu về đào tạo các cấp học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Bình; phát huy và tận dụng nguồn lực về cơ sở vật chất và nhân lực

đã được đầu tư bài bản trong thời gian dài, nhất là nguồn lực về con người của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình là những cán bộ có chuyên môn sâu, có quá trình đào tạo bài bản và có kinh nghiệm. Đây cũng là điều kiện quan trọng và thuận lợi để tính toán nâng cấp mô hình đào tạo này theo hướng chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân trong tỉnh thời gian tới đây. Việc chuyển đổi mô hình cũng là hướng đi phù hợp nhằm giúp Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình chuyển sang cơ chế tự chủ, phát huy được các nguồn lực đang có, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, thách thức và yêu cầu đặt ra đối với việc chuyển đổi là rất lớn về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, việc phân bổ, quản lý nguồn nhân lực, yêu cầu chuyên môn và việc tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện đề án thực hiện giúp Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có chế độ pháp lý nhanh chóng chuyển đổi mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp nhất, đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn phát triển và thực hiện việc chiêu sinh trong năm học tới; đồng thời, có định hướng và lộ trình rõ ràng sớm chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp tự chủ và có các cơ sở đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 10/8, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái có tổng diện tích đất hồi 588,84ha, được chia làm 3 đợt giải phóng mặt bằng. Diện tích đất thu hồi đợt 1 là 88,2ha, trong đó diện tích đã giải phóng mặt bằng 69,44ha. Diện tích đất thu hồi đợt 2 là 304,6ha, trong đó: đối với đất lúa, hầu hết các

hộ đã ký biên bản kiểm đếm và tờ khai; đối với đất chuyển đổi và đất ở dự kiến sẽ thực hiện đo đạc và kiểm đếm, thực hiện giải phóng mặt bằng từ ngày 15/8/2021. Diện tích đất thu hồi đợt 3 là 196,04ha, hiện các cơ quan chức năng đã ban hành thông báo, xây dựng kế hoạch và hoàn thành triển khai thông báo thu hồi đất. Về tiến độ dự kiến, phần đất hoàn thành và bàn giao mặt bằng đợt 3 trước ngày 30/9/2021. Đối với diện tích đã được bàn giao, nhà đầu tư hạ tầng đang tiến hành san lấp mặt bằng, thi công đường giao thông và một số hạng mục khác liên quan.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các cấp, các ngành, đặc biệt là của huyện Thái Thụy và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã nỗ lực, quyết tâm, tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của nhà đầu tư, từ đó tạo niềm tin để nhà đầu tư quyết định đầu tư vào khu công nghiệp. Đồng chí đánh giá cao nhà đầu tư hạ tầng thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh, huyện, chủ động, sáng tạo có các biện pháp đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng. Thời

gian tới, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp với huyện Thái Thụy, nhà đầu tư hạ tầng tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích đất thu hồi đợt 1 của dự án; trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận với dự án, bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng đợt 2 và đợt 3, phần đất sớm hoàn thành để thu hút và sẵn sàng đón các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái nói riêng, Khu kinh tế Thái Bình nói chung. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án giao thông quan trọng trong khu vực tạo tính kết nối và thu hút đầu tư. Có phương án giải phóng mặt bằng liên quan đến diện

tích đất của khu xử lý rác thải thuộc xã Thụy Hà (cũ) để bàn giao cho nhà đầu tư đồng thời khẩn trương tìm nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm trong xử lý rác thải và phải có phương án xử lý rác thải tạm thời thay khu xử lý rác tại xã Thụy Hà (cũ). Các sở, ban, ngành phối hợp nghiên cứu tham mưu cho tỉnh phương án xử lý chất thải rắn trong các khu công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình. Đối với tuyến đường điện, các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục làm việc với Công ty Điện lực Thái Bình để thống nhất phương án tối ưu đường đi qua khu vực này, việc đi đôi tuyến đường điện phải gắn với yếu tố lâu dài và phù hợp với tổng thể trong Khu kinh tế.

ĐẠO QUYỀN

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ XẢY RA LÂY NHIỄM CHÉO...

(Tiếp theo trang 1)

xã Đông Minh). Từ ngày 2/8 đến nay, huyện ghi nhận 25 ca dương tính với SARS-CoV-2, riêng ngày 10/8 có 4 ca, cả 4 ca là F1 của các bệnh nhân Covid-19 được công bố trước đó và đã được cách ly tập trung ngay khi về tỉnh. Đây đều là những trường hợp trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện huyện Tiền Hải đang tích cực triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, đặc

biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch và tránh xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Kiểm tra thực tế tại khu cách ly tập trung của huyện Tiền Hải, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiền Hải sớm xác định và khẩn trương tách F0 ra khỏi khu cách ly, tuyệt

đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đồng chí nhấn mạnh trách nhiệm công tác về Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải và phó phân đội hành khu cách ly, vì vậy phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch trong khu cách ly; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp xúc, gặp gỡ giữa các trường hợp đang thực hiện cách ly. Để ngăn chặn lây nhiễm và phát tán dịch bệnh trong cộng

đồng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu lực lượng quân sự, công an khoáng vùng, chỉ tiếp nhận vật phẩm, đồ dùng cho các trường hợp trong khu cách ly, tuyệt đối không có chiếu ra, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Từ ngày 1/8 đến nay, công dân của huyện Tiền Hải từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về đồng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu

cầu các lực lượng tại các khu cách ly của huyện và xã phải thực hiện nghiêm công tác phân loại, sàng lọc, sắp xếp các trường hợp có nguy cơ thực hiện cách ly tập trung cùng một địa điểm, tuyệt đối không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng. Về chuyên môn, giao Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đánh giá tình hình từng phòng, từng khu cách ly, sẵn sàng chỉ viện cho các khu cách ly nếu cần; cố gắng trong thời gian nhanh nhất, sớm nhất không phát sinh các ca F0 khác tại các khu cách ly tập trung.

TẬP TRUNG PHÒNG, TRỪ SÂU BỆNH...

(Tiếp theo trang 1)

nông dân bắt đầu từ ngày 11 - 14/8 sử dụng các loại thuốc đặc hiệu phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ kết hợp với sâu đục thân hai chấm và bệnh khô vằn. Trong đó, diện tích từ trước ngày 31/8 và nơi có nguồn sâu cao cần tổ chức phun phòng, trừ sâu đục thân kết hợp sâu cuốn lá nhỏ. Đối với diện tích trở sau ngày 31/8 đến ngày 5/9, tổ chức phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ kết hợp với phòng, trừ sâu đục thân hai chấm. Sau 4 giờ khi phun nếu gặp mưa phải hướng dẫn nông dân tiến hành phun lại lần 2. Trong quá trình phun phòng, trừ sâu bệnh, các phòng chuyên môn của huyện phối hợp với HTX SXKD DVNN các xã, thị trấn thường xuyên hướng dẫn nông dân kỹ thuật phun phòng, trừ sâu bệnh; các HTX chủ động điều tiết nước hợp lý trong giai đoạn lúa làm đòng, trổ bông, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao, bảo vệ an toàn cho lúa mùa.



Nông dân xã Độc Lập (Hưng Hà) tập trung phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa.

QUỲNH PHỤ

Điều tra 1 trường hợp tử vong dịch về có dấu hiệu trốn cách ly tập trung

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ, ngày 8/8/2021, tổ công tác phòng, chống dịch xã An Vũ phát hiện công dân N.D.Đ, sinh năm 1986, địa chỉ thôn Vũ Hà, xã An Vũ (Quỳnh Phụ) di chuyển từ vùng dịch về địa phương nhưng không cách ly tập trung. Điều tra ban đầu, ngày 19/7/2021 công dân N.D.Đ đi chuyển từ tỉnh Bình Phước về xã An Vũ và xã An Mỹ (Quỳnh Phụ). Khi trở về địa phương có giấy xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS-CoV-2, công dân này đến Trạm Y tế xã An Vũ khai báo y tế. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, địa phương yêu cầu công dân N.D.Đ

áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại huyện 14 ngày. Tuy nhiên, công dân N.D.Đ xin được trở lại tỉnh Bình Phước. Nhưng sau đó công dân này vẫn lưu trú tại địa phương. Qua nắm bắt thông tin, tổ công tác phòng, chống dịch xã An Vũ đã báo cáo lên Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ và yêu cầu thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly y tế tập trung của huyện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch: điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, liên quan, bước đầu xác định có 5 trường hợp liên quan. Trung tâm Y tế huyện

đã lấy mẫu xét nghiệm PCR và gửi mẫu lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho kết quả âm tính lần 1, đồng thời phối hợp với Trạm Y tế xã An Vũ và xã An Mỹ điều tra thông tin dịch tễ của công dân N.D.Đ từ khi về địa phương; điều tra lịch sử tiếp xúc, thực hiện cách ly tại nhà đối với các trường hợp tiếp xúc với công dân N.D.Đ; tổ chức khử trùng, xử lý môi trường tại nhà theo quy định.

Về việc xử lý đối với công dân N.D.Đ, ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ cho biết, huyện đã giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã An Vũ phối hợp với cơ quan chức năng điều tra để làm rõ trách nhiệm, nếu vi phạm quy định phòng, chống dịch sẽ xử lý theo quy định.

NGUYỄN CƯỜNG

PHUN TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sâu bệnh tại xã Phú Châu (Đông Hưng).

trà lúa mùa đại trà đang ở giai đoạn cuối để nhánh đến phân hóa đòng. Dự kiến lúa mùa sẽ trổ bông sớm hơn cùng kỳ nhiều năm từ 5 - 7 ngày. Qua kiểm tra trên đồng ruộng các đối tượng sâu bệnh hại (sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm) đã phát sinh và dự báo sẽ gây hại trong thời gian tới. Trong đó, sâu non cuốn lá nhỏ lứa 5 nở từ ngày 9 - 16/8, gây hại lá đòng và lá bông nâng trên trà lúa mùa trổ trước ngày 5/9. Dự báo, ở cao điểm 1, sâu non cuốn lá nhỏ có mật độ trung bình từ 40 - 50 con/m², nơi cao 150 - 200 con/m². Sâu non đục thân hai chấm nở rộ từ ngày 7 - 17/8 gây thui đòng, bông bạc cho trà lúa trổ trước ngày 30/8. Ở cao điểm này, sâu non đục thân hai chấm nở tương đối trùng với sâu cuốn lá nhỏ nên ở những vùng có mật độ sâu đục thân hai chấm cao phun trừ sâu đục thân là chính kết hợp với phun trừ sâu cuốn lá nhỏ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tổ chức đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm từ ngày 11 - 14/8 cho trà lúa trổ bông trước ngày 10/9 ở các huyện phía Bắc và trà lúa trổ bông trước ngày 5/9 ở các huyện phía Nam. Diện tích cần phun đợt này khoảng 35.000ha, trong đó phun trừ sâu cuốn lá nhỏ khoảng 30.000ha, sâu đục thân hai chấm khoảng 5.000ha.

Huyện Đông Hưng phát động đợt phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 11 - 14/8, diện tích cần phun khoảng 5.000ha. Ngoài sâu cuốn lá nhỏ, huyện Hưng Hà đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phun trừ sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn khi đến ngưỡng, diện tích cần phun khoảng 8.000ha.

Sau khi kiểm tra tại các xã: Canh Tân (Hưng Hà), Phú Châu (Đông Hưng), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố triển khai công tác phòng, trừ sâu bệnh tới tất cả các xã, thị trấn theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp; chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh tới nông dân để thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ngành Nông nghiệp phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương bám sát đồng ruộng, tăng cường điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh; kịp thời khuyến cáo thời gian, kỹ thuật, các loại thuốc phòng, trừ sâu bệnh tới nông dân bảo đảm đúng thời gian, đúng đối tượng.

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

trị giá 30 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm khác tặng 35 khu cách ly tại các xã, thị trấn và 3 chốt kiểm soát dịch của tỉnh, huyện tại cầu La Tiến, cầu Triều Dương, cầu Thái Hà. Bên cạnh đó, một số hội viên còn tích cực ủng hộ mua thực phẩm và nấu ăn cho các khu cách ly tập trung đặt tại các trường mầm non trên địa bàn huyện với trị giá trên 73 triệu đồng.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ, giúp người dân ở khu cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trong hội viên, phụ nữ và nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 10/8

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 10/8, số người nhiễm Covid-19 của các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 204,2 triệu người, trong đó hơn 4,32 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 10/8, cả nước ghi nhận thêm 8.390 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 8.385 ca trong nước (giảm 938 ca so với ngày 9/8) và 5 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 228.135 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 10/8, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 9,98 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, cả nước có thêm 4.428 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 80.348/228.135 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, trong ngày ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ Thành phố Hồ Chí Minh về ngày 4 - 5/8 và đã được cách ly tập trung ngay tại huyện Tiền Hải.

Tính đến 18 giờ ngày 10/8, toàn tỉnh có 94 trường hợp F1 và 292 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 1.621 mẫu, trong đó 4 mẫu của các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được công bố, 55 mẫu của các trường hợp F1, 1 mẫu của trường hợp F2 và 1.561 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/8 đến nay là 1.641 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 1.569 trường hợp.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 27 bệnh nhân. Các bệnh viện khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 11 trường hợp nghi nhiễm.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.387 trường hợp, trong đó 1.363 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 24 trường hợp đang chờ kết quả.

Người dân có thể truy cập vào trang thông tin điện tử: <http://cdthaibinh.vn/> của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc <https://soyte.thaibinh.gov.vn/> của Sở Y tế Thái Bình để tìm hiểu danh sách cập nhật các ổ dịch, vùng dịch, địa phương có dịch trên cả nước.

HOÀNG LANH